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CYNGOR SIR DINAS A SIR CAERDYDD  
 
Cyfarfu'r Cyngor Sir Dinas a Sir Caerdydd yn Neuadd y Sir, Caerdydd ar 
 Dydd Iau, 30 Mehefin 2022 i drafod y busnes a nodir yn y wŷs Cyngor dyddiedig 
Dydd Gwener, 24 Mehefin 2022.  
 
Yn 
bresennol: 

 
Y Cynghorydd Sir   (Arglwydd Faer) 
 

 Cynghorwyr Sir  Ahmed, Ahmed, Dilwar Ali, Ash-Edwards, 
Berman, Boes, Bowen-Thomson, Bradbury, Bridgeman, Brown-
Reckless, Burke, Carr, Carter, Chowdhury, Cowan, Cunnah, 
Davies, De'Ath, Derbyshire, Driscoll, Ebrahim, Elsmore, 
Ferguson-Thorne, Gibson, Goodway, Green, Gunter, Henshaw, 
Hinchey, Hopkins, Humphreys, Hunt, Jenkins, Jones, K Jones, 
Owen Jones, Joyce, Kaaba, Lancaster, Latif, Lay, Lent, Lewis, 
Lister, Littlechild, Lloyd Jones, Mackie, McEvoy, McGarry, 
Melbourne, Merry, Michael, Moultrie, Naughton, Owen, Palmer, 
Jackie Parry, Proctor, Reid-Jones, Robinson, Robson, Sangani, 
Sattar, Shimmin, Simmons, Singh, Taylor, Huw Thomas, 
Thomson, Lynda Thorne, Waldron, Weaver, Wild, Williams, 
Wong a/ac Wood 
 

18 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  
 
Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb oddi wrth y Cynghorwyr Livesy, Molik a 
Stubbs 
 
19 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Gwnaed y datganiadau buddiannau canlynol yn unol â’r Cod Ymarfer Aelodau:  
  
Cynghorwr Eitem  Natur y Buddiant 
Y Cynghorwr Davies Eitem 10 – Cwestiynau 

Llafar  
Buddiant Personol - 
Cyfarwyddwr Anweithredol 
Bws Caerdydd  

  
 
20 :   COFNODION  
 
Cymeradwywyd cofnodion Cyfarfod Blynyddol y Cyngor fel cofnod cywir o’r cyfarfod 
ac fe’u llofnodwyd gan y Cadeirydd. 
 
21 :   CWESTIYNAU GAN Y CYHOEDD  
 
Cwestiwn Cyhoeddus Rhif 1:  
  
Gofynnodd Mr Jeremy Sparkes y cwestiwn canlynol i’r Arweinydd, y Cynghorydd 
Huw Thomas. 
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Y Cynghorydd Thomas, yn hollol iawn, gwneir llawer o'r angen i’n harweinwyr gosod 
esiampl. Rydym yn clywed ac yn darllen am bryderon dwfn mewn sefydliadau 
democrataidd eraill pan fydd arweinwyr naill ai'n methu neu'n araf i gynnal rheolaeth 
y gyfraith.  Byddaf yn ddiolchgar, felly, pe byddech yn defnyddio'r cyfle hwn i roi ar 
gofnod cyhoeddus pam na fyddwch yn cadw at y ddogfen gyfreithiol ganrif-oed, a 
elwir yn boblogaidd fel cyfamod Parc Maendy sy'n amddiffyn y tir hwn i holl bobl 
Caerdydd ei ddefnyddio ar gyfer adloniant ac amser hamdden am byth, ond yn 
hytrach wedi cyfarwyddo swyddogion y Cyngor ym mhenderfyniad eich Cabinet ar 14 
Hydref 2021 i ddod o hyd i ffyrdd o gael ei dileu fel y gellir adeiladu ysgol. Diolch.  
  
Ateb - y Cynghorydd Huw Thomas 
  
Gadewch i mi fod yn glir bod y Cyngor hwn yn gweithredu o fewn y gyfraith ac yn 
ymfalchïo mewn gwneud hynny. 
  
Fel pob Cyngor, mae gennym swydd Swyddog Monitro statudol sy'n gyfrifol am 
sicrhau ein bod yn cydymffurfio â'r gyfraith.  Mae hi'n cymryd ei rôl a'i chyfrifoldebau 
o ddifrif ac rydym yn ei dro yn ystyried ei chyngor yn ofalus.  
  
Nid wyf yn ymddiheuro am y ffaith mai safbwynt fy ngweinyddiaeth yw sicrhau 
buddsoddiad mewn ysgolion a gwelliannau addysgol er mwyn sicrhau ein bod yn 
helpu ein pobl ifanc i gyrraedd eu potensial, ac mae hyn yn cynnwys ein dymuniad i 
wella campysau addysg. Wrth gwrs, rydym yn ceisio cydbwyso hyn â sicrhau bod 
gan bobl Caerdydd fynediad at fannau gwyrdd gwych a chyfleusterau chwaraeon.  
  
Nid yw trosglwyddiadau tir fel yr un y mae'r Cyngor yn ei ystyried yn yr achos hwn yn 
anghyffredin, a chredaf ei bod yn rhesymol i ni ystyried pob opsiwn, ar yr amod ein 
bod yn sicrhau, os bydd penderfyniadau'n cael eu gwneud gan y Cyngor fel 
ymddiriedolwr tir elusennol, y rhoddir blaenoriaeth i fuddiannau'r elusen ac na fydd 
unrhyw niwed i'r elusen.  
  
Cwestiwn Atodol - Jeremy Sparkes  
  
Soniasoch am elusen ac mae'r ddau ohonom yn gwybod o'n gwaith gydag elusennau 
ac ar eu rhan bod ymddiriedaeth a hyder y cyhoedd yn hanfodol a bod diffyg 
tryloywder neu wrthdaro buddiannau yn gallu niweidio hyn.   Nid yw'n destun dadl 
bod gan y Cyngor wrthdaro buddiannau dros Barc Maendy, mae'n gweithredu fel 
Corff Corfforaethol, sy'n golygu bod y penderfyniad i adeiladu ysgol newydd ar y tir 
yn cyfyngu dyletswydd i bob rhan o'ch gweinyddiaeth, y Cynghorwyr, y Swyddogion a 
phob adran i gyflawni'r penderfyniad hwnnw.   Un o'r ffyrdd o reoli hynny o dan 
gyfraith elusennau yw penodi ymddiriedolwyr gwirioneddol annibynnol i gymryd yr 
awenau a gwneud penderfyniadau o ran yr hyn sydd orau i'r elusen a'i buddiolwyr yn 
unig.   Os yw'r Cyngor wir yn credu mai'r cyfnewid tir hwn sydd orau i Faendy a'r 
buddiolwyr ac y byddai'n gwrthsefyll craffu annibynnol o'r fath, a wnewch chi esbonio 
os gwelwch yn dda pam mae'r Cyngor wedi gwrthod penodi ymddiriedolwyr 
annibynnol yn y mater hwn. 
  
Ateb - y Cynghorydd Huw Thomas 
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Byddwn yn gwneud penderfyniadau ynghylch y mater hwn gan roi sylw llawn i'r 
gyfraith a gyda chyngor llawn gan y Swyddog Monitro a Chwnsler Cyfreithiol os bydd 
angen.  Rwy’n meddwl ei bod yn bwysig edrych ychydig ar hanes y wlad hon ac 
rwy’n meddwl ei bod yn bwysig cofio, pan roddwyd y tir hwn yn rhodd i ddinas 
Caerdydd, nid rhyw gyrchfan hyfryd ar gyfer adloniant a hamdden ydoedd, yn hytrach 
mewn gwirionedd pwll clai agored a oedd wedi’i lenwi â sbwriel cartref a dŵr, ac a 
oedd yn ddrwgenwog fel lleoliad nifer o achosion o foddi. 
  
Mae gan y trac beicio a adeiladwyd wedyn ar y safle hanes balch fel lleoliad 
chwaraeon a hyfforddiant, ond mae bellach bron i dri chwarter canrif oed.  Nid yw'n 
syndod bod y clybiau chwaraeon a'r cyrff llywodraethu chwaraeon perthnasol fel ei 
gilydd yn cefnogi ein cynlluniau ar gyfer cyfleuster newydd sbon yn y Pentref 
Chwaraeon Rhyngwladol. 
  
O dan gynigion y Cyngor, byddai 13,500 m2 o dir - tua thraean o'r trac beicio 
presennol – yn dod yn fannau agored cyhoeddus, wedi'i integreiddio'n llawn â maes 
chwarae Gelligaer Street sydd wedi ei wella'n ddiweddar - gwelliant sylweddol o 
ddarpariaeth y parciau lleol. Yna byddai'r ardal trac beicio sy'n weddill yn cynnwys 
ardal laswellt a chae chwarae pob tywydd, sydd ar gael i'w defnyddio gan y gymuned 
y tu allan i oriau ysgol, fel yn wir bydd ail gae ar safle adeilad presennol Cathays 
High - unwaith eto, gwelliant amlwg yn y ddarpariaeth hamdden leol.  
  
Rwyf am fod yn glir nad oes bygythiad i Ganolfan Hamdden Maendy o'r cynigion hyn, 
ac ni fyddai unrhyw newid mewn mynediad cyhoeddus i'r ganolfan.  
  
Yn olaf, ac efallai yn bwysicaf oll, mae'r cynigion hyn yn darparu cyfleusterau 
addysgol o'r radd flaenaf ar gyfer 1400 o ddisgyblion ysgol Caerdydd, llawer ohonynt 
yn dod o rai o'r cefndiroedd mwyaf tlawd yn y ddinas.  
  
Fel y dywedais nid wyf yn ymddiheuro am gyflwyno'r cynigion hyn; roedd y cynlluniau 
ar y papur pleidleisio yn yr etholiadau lleol diweddar, ac fe wnes i fy annog gan y 
mandad ysgubol a roddwyd i'w cyflwyno – yn lleol yn Cathays, ac yn wir ar draws y 
ddinas.  
  
Cwestiwn Cyhoeddus Rhif 2:  - Christine Wyatt   

Gofynnodd Ms Christine Wyatt y cwestiwn canlynol i’r Aelod Cabinet dros Fuddsoddi 
a Datblygu, y Cynghorydd Goodway. 

Rwy'n deall bod y clybiau beicio a thriathlon sydd wedi'u lleoli ym Maendy a Beicio 
Cymru, wedi cyfarfod â’r tîm prosiect felodrom ychydig fisoedd yn ôl. Cadarnhawyd 
bod dyluniad y trac newydd yn rhy serth ar gyfer eu hanghenion a dim ond yn addas 
ar gyfer beiciau trac.  Mae Maendy yn 18 gradd ac mae'r dyluniad newydd rhwng 28 
a 32. I amnewid Maendy, cytunodd pawb a oedd yn bresennol y byddai'n rhaid i'r 
bancio trac newydd fod yn 20 gradd neu lai. Nid yw tîm y prosiect wedi adrodd yn ôl 
o hyd os gellir newid y dyluniad i'w wneud yr un newydd ag addawyd, ac yn unol â 
briff dylunio'r Cyngor.  A allwch gadarnhau a yw'n bosibl newid y dyluniadau ac, os 
na, a wnewch chi dderbyn na fydd amnewid Felodrom Maendy’n addas?  
  
Ateb - y Cynghorydd Goodway 
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Gallaf gadarnhau bod y Cyngor wedi cwrdd â Beicio Cymru, Triathlon Cymru a 
chlybiau beicio amrywiol fel rhan o broses ymgysylltu barhaus ar ddyluniad y 
Felodrom newydd. Gallaf gadarnhau hefyd bod y dyluniad a gymeradwywyd gan yr 
Awdurdod Cynllunio Lleol wedi tybio banciau hyd at 28 gradd; fodd bynnag, mae 
trafodaethau’n parhau ar ba mor serth y dylai'r trac fod. Fe'm cynghorir nad oedd y 
cyfarfod yr ydych yn cyfeirio ato wedi dod i gonsensws y dylid adeiladu'r trac ar 20 
gradd.  Rwy'n deall bod nifer o safbwyntiau wedi'u cyflwyno a chytunwyd i barhau â 
thrafodaethau drwy gydol y broses ddylunio.  Fodd bynnag, rwy'n cytuno bod angen 
i'r Felodrom fod yn addas i'w ddefnyddio gan bob grŵp defnyddiwr ac oedran. Cyn bo 
hir, bydd y Cyngor yn dechrau'r cam dylunio manwl (RIBA Cam 4) a bydd yn parhau 
â'i drafodaethau gyda rhanddeiliaid i sicrhau bod dyluniad y Felodrom newydd yn 
addas at y diben.   Felly, mewn ateb byr i'ch cwestiwn, mae cyfle o hyd i adolygu'r 
dyluniad i sicrhau ei fod yn addas at y diben. 

Cwestiwn Atodol – Christine Wyatt  

Rydych chi'n dweud bod amser o hyd i drafod pa mor serth yw'r trac ond mae gen i 
rywbeth i'w ychwanegu.   Mae briff y Cyngor ar gyfer y felodrom newydd yn y 
datganiad dylunio yn dweud bod angen i'r dyluniad cynnig cyfleusterau sydd ar gael 
i'r gymuned feicio fel sydd ar safle presennol Maendy.  Mae'r briff ar gyfer y felodrom 
yn unig ac nid ar gyfer cyfleusterau eraill y gallwch neu na allwch eu rhoi yn y Bae yn 
ddiweddarach.   Yn lle felodrom Maendy, nid yw'r trac llai, mwy serth hwn fel y mae 
ar hyn o bryd yn addas at y diben, a dyna pam mae'r clybiau wedi ysgrifennu atoch 
chi.  Dywedwyd wrthynt y byddent yn cael felodrom cymunedol newydd a sicrhawyd 
y byddent yn ddim mwy serth na Maendy.   Mae'r felodrom perfformiad arfaethedig 
yn frad i'w hymddiriedaeth.   Rydych chi wedi dweud bod y cais cynllunio presennol 
yn nodi hyd at 28 gradd ond cafodd y clybiau wybod ym mis Chwefror gan y tîm 
dylunio ei fod yn mynd i fod yn 32, sy'n llawer mwy serth na Maendy.  A ellir ei newid 
i ddarparu ar gyfer yr hyn y mae'r clybiau wedi gofyn amdano?  
  
Ateb - y Cynghorydd Goodway 

Uchelgais y Cyngor yw nid yn unig darparu cyfleuster tebyg ond rhoi rhywbeth gwell 
i'r gymuned feicio yn y ddinas, ac o ganlyniad rydym yn buddsoddi arian ychwanegol 
i gyflawni'r canlyniad hwnnw.  Byddwch yn gwerthfawrogi nad wyf wedi bod yn rhan 
o'r holl drafodaethau yr ydych yn cyfeirio atynt a phwy ddywedodd beth wrth bwy a 
phryd.   Yr hyn rwy'n ei wybod yw mai'r cais cynllunio yw'r peth sydd gennyf i, mai 
dim ond hyd at 28 fydd y trac.  Rwy'n sicr y cawn gyfle i gynnal trafodaethau 
ynghylch dyluniad y felodrom er mwyn sicrhau y gall ddarparu ar gyfer pob oedran a 
defnyddiwr, a byddaf yn dal fy swyddogion i hynny yn ystod y trafodaethau wrth i ni 
fwrw ymlaen â nhw. 
 
22 :   DEISEBAU  
 
Daeth y ddeiseb ganlynol i law: 
  
Cynghorwr Nifer y Llofnodion 

Perthnasol  
Natur y Ddeiseb 

Y Cynghorydd Rodney 
Berman 

37 Annog y Cyngor i weithredu'r 
cynllun i ddisodli'r culhau ffyrdd yn 
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Heol Tŷ Draw gyda chroesfannau 
wedi'u gosod ochr yn ochr â 
gweithredu gwelliannau yng 
Nghae Rec y Rhath. 

  
 
23 :   CYHOEDDIADAU’R ARGLWYDD FAER  
 
Cyfeiriodd yr Arglwydd Faer, yn ystod ei gyhoeddiadau, at nifer o faterion:   
  

         Cynrychioli Dinas Caerdydd yn ystod dathliadau'r Jiwbilî Platinwm y Frenhines yn yr 
Ŵyl Gerddoriaeth Filwrol a Seremoni Goleuo'r Begynnau; 

         Mynychu dathliad i nodi ymuno Caerdydd â Rhwydwaith Byd-eang Sefydliad Iechyd 
y Byd ar gyfer Dinasoedd a Chymunedau Sy'n Dda i Bobl Hŷn; 

         Ymuno ag Arglwydd Raglaw De Morgannwg, Prif Weinidog Cymru, cyn-filwyr a'u 
teuluoedd mewn seremoni gosod torch a oedd yn nodi 40fed pen-blwydd Rhyfel 
Ynysoedd y Falklands;  

         Llongyfarchwyd Jim Price, arweinydd Clwb Gofalwyr Ifanc Caerdydd a’r Fro, am 
ennill gwobrau Hyrwyddwr Cymunedol Rotari Prydain Fawr ac Iwerddon a Hyrwyddwr 
Gofalwyr Ifanc am y ddau yw gwaith yn ystod y pandemig a'i ymrwymiad hirsefydlog; 
a 

         Llongyfarchodd y Cynghorydd Stubbs a'i wraig Holly ar enedigaeth eu merch fach.  
  
 
24 :   ADRODDIAD BLYNYDDOL CRAFFU 2021-2022  
 
Cyflwynodd y Cynghorydd Lee Bridgeman, Cadeirydd y Pwyllgor Craffu Plant a 
Phobl Ifanc, ar ran Cadeiryddion eraill y Pwyllgorau Craffu, Adroddiad Blynyddol 
Craffu 2021/22, a oedd yn manylu ar gyflawniadau cyfunol 5 Pwyllgor Craffu’r 
Cyngor. 
  
PENDERFYNWYD:  
  
CYTUNODD y Cyngor i dderbyn Adroddiad Blynyddol Craffu 2021/22, a nododd y 
trefniadau i'w gwneud ar gyfer ei gyhoeddi a’i wneud ar gael i'r cyhoedd. 
  
 
25 :   DATGANIADAU  
 
Datganiad yr Arweinydd – Y Cynghorydd Huw Thomas  

Ymatebodd yr Arweinydd i gwestiynau yn ymwneud â’r canlynol: 

-          Y Gronfa Ffyniant Gyffredin 

-          Cau Stryd y Castell i gerbydau preifat  

-          Traffordd Feicio 

  

Datganiad y Dirprwy Arweinydd ac Addysg - Cynghorydd Merry 

https://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s61448/Statement%201.pdf?LLL=0
https://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s61449/Statement%202.pdf?LLL=0
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Ymatebodd y Dirprwy Arweinydd i gwestiynau ar y canlynol:    

-          Haf o Hwyl, Rhaglen Gwyliau a’r Rhaglen Cyfoethogi Gwyliau’r Ysgol 

-          Gwobrau Athrawon Ysgol Gynradd Lansdowne  

  

Datganiad Newid yn yr Hinsawdd - Cynghorydd Wild 

Ymatebodd yr Aelod Cabinet i gwestiynau ar y canlynol:  

-          Gwahanu Treial Ailgylchu  

-          Uned Ailgylchu dros dro Tŷ Glas  

-          Rhaglen Lliniaru Llifogydd  

-          Cymorth â Chasgliadau Gwastraff   

  

Datganiad Diwylliant, Parciau a Digwyddiadau - Y Cynghorydd Burke-Davies 

Ymatebodd yr Aelod Cabinet i gwestiynau ar y canlynol:  

-          Digwyddiadau Haf yn y Stadiwm a’r Cynllun Teithio 

-          Grant ar gyfer gwariant rhandiroedd  

-          Llongyfarchiadau ar Ddathliadau'r Jiwbilî Platinwm a'r cyfle i Orymdaith yr 
Arglwydd Faer ddychwelyd. 

  

Datganiad Tai a Chymunedau - Y Cynghorydd Thorne 

Ymatebodd yr Aelod Cabinet i gwestiynau ar y canlynol:  

-          Llyfrgell Adamsdown – oriau agor  

-          Digartrefedd a Chardota – Ymgyrch Luscombe 

-          Llety â Chymorth 

  

Datganiad Buddsoddiad a Datblygu - Y Cynghorydd Goodway 

Ymatebodd yr Aelod Cabinet i gwestiynau ar y canlynol:  

-          Adfer a Buddsoddiad y Ddinas – cau Stryd y Castell i gerbydau preifat 

-          Prosiectau adfywio a buddion i bobl ar draws Dinas Caerdydd   

  

Datganiad Gwasanaethau Cymdeithasol - Y Cynghorwyr Mackie a Lister 

Ymatebodd y Cynghorydd Mackie i gwestiynau yn ymwneud â’r canlynol: 

https://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s61450/Statement%203.pdf?LLL=0
https://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s61451/Statement%204.pdf?LLL=0
https://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s61453/Statement%206.pdf?LLL=0
https://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s61454/Statement%207.pdf?LLL=0
https://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s61455/Statement%208.pdf?LLL=0
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-          Menter Ask Sara 

  

Datganiad Trechu Tlodi, Cydraddoldeb ac Iechyd Cyhoeddus - Y Cynghorwyr 
Bradbury a Sangani 

Ymatebodd y Cynghorydd Sangani i gwestiynau yn ymwneud â’r canlynol: 

-          Cynllun Cartrefi i Wcráin  

  

Ymatebodd y Cynghorydd Bradbury i gwestiynau yn ymwneud â’r canlynol: 

-          Peilot Incwm Sylfaenol i'r Rhai sy'n Gadael Gofal  

  

Datganiad Cludiant a Chynllunio Strategol - Y Cynghorydd De'Ath 

Ymatebodd yr Aelod Cabinet i gwestiynau ar y canlynol:  

-          Priffyrdd Ail-wynebu ac atgyweiriadau lleol  

Cynllun goleuadau LED y Cyngor 
 
26 :   HYSBYSIAD O GYNNIG  
 
Dywedodd yr Arglwydd Faer fod Hysbysiad o Gynnig, a gynigiwyd gan y Cynghorydd 
Ash-Edwards ac sydd bellach wedi ei eilio gan y Cynghorydd Grace Ferguson-
Thorne wedi cael ei ystyried.  Ni dderbyniwyd unrhyw newidiadau i'r cynnig.  
  
Gwahoddodd yr Arglwydd Faer y Cynghorydd Ash-Edwards i wneud cynnig fel a 
ganlyn: 
  
Yng nghyd-destun ailgychwyn y gwrthdaro yn Ewrop, mae Cyngor Caerdydd :- 
  

 Yn nodi bod 2022 yn saith mlynedd ar hugain o hil-laddiad Srebrenica yn Bosnia a 
Herzegovina, a welodd dros 8,000 o ddynion a bechgyn Mwslimaidd yn cael eu lladd 
gan rymoedd cenedlaetholwyr Serbiaid Bosnia yn bennaf; ac wedi hynny wedi'i labelu 
gan y Cenhedloedd Unedig fel yr erchylltra gwaethaf ar bridd Ewrop ers yr ail Ryfel 
Byd. 
  

 Yn nodi bod Senedd Ewrop wedi penderfynu cydnabod 11 Gorffennaf fel diwrnod 
coffau'r hil-laddiad Srebrenica Mae’r dyddiad hwn, neu ddyddiad yn ystod 'Wythnos 
Goffa Srebrenica1[1]', wedi'i goffáu yng Nghaerdydd ers 2014 er mwyn i ni gofio 
dioddefwyr yr hil-laddiad erchyll hwn a chodi ymwybyddiaeth o'r angen i feithrin 
heddwch a hyrwyddo hawliau dynol a goddefgarwch rhyng-grefyddol.  

  
 Yn cymeradwyo gwaith y rhai sy'n ymwneud â cheisio cyfiawnder i'r dioddefwyr a'u 

perthnasau sydd wedi goroesi, gan gynnwys Mamau Srebrenica a chynrychiolwyr 
cymdeithasau'r dioddefwyr sydd wedi annerch cynulleidfaoedd yng Nghaerdydd dros 

 
 

https://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s61456/Statement%209.pdf?LLL=0
https://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s61457/Statement%2010.pdf?LLL=0
file://filestore1.cardiff.gov.uk/SCCommittee/$Translations/Council/TRA171021%20Council%20Mins%2030.06.22_cy-GB.docx#_ftn1
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y blynyddoedd i rannu eu straeon yn ddewr. Mae eu dewrder a'u gostyngeiddrwydd 
yn wyneb arswyd na ellir ei ddychmygu yn ysbrydoliaeth i ni i gyd.   

  
 Yn cymeradwyo gwaith Cofio Srebrenica Wales Cymru, sydd wedi'i leoli yng 

Nghaerdydd, sy'n gweithio'n ddiflino mewn gallu gwirfoddol i godi ymwybyddiaeth o'r 
hil-laddiad trasig hwn ac i ddod â chymunedau yng Nghaerdydd at ei gilydd i'w helpu i 
ddysgu am ganlyniadau casineb a lle gallai casineb heb ei herio arwain at hynny.   
  

 Yn cydnabod mai iaith casineb a gwahaniaethu yw galluogwyr cynnar hil-laddiad, ac 
yn nodi â phryder yr enghreifftiau parhaus o drais a gwahaniaethu a ddioddefir gan 
aelodau o'r gymuned Foslemaidd yn y wlad hon, gan gynnwys ymosodiadau ar 
Mosgiau yng Nghaerdydd yn ystod yr wythnosau diwethaf 

  
   
Mae Cyngor Caerdydd wedi penderfynu gwneud y canlynol: 
  

 Canmol y rhai o Gaerdydd sydd wedi teithio i Fosnia gyda Chofio Srebrenica i ddysgu 
am yr hil-laddiad ar y rhaglen addysgu 'Gwersi o Srebrenica'; gan gynnwys pobl ifanc, 
Arweinwyr Ffydd o Gymru, a gwleidyddion. 
  

 Cefnogi digwyddiadau coffa Srebrenica ym mis Gorffennaf bob blwyddyn ledled 
Caerdydd fel rhan o 'Wythnos Goffa Srebrenica' ledled y DU drwy: 
  

1. hyrwyddo'r digwyddiadau a drefnir gan fwrdd Cymru, pencampwyr cymunedol 
a rhwydweithiau rhyng-ffydd yng Nghaerdydd 

2. anfon dirprwyaeth o Gynghorwyr i gefnogi digwyddiad coffa cenedlaethol 
Cymru yng Nghaerdydd 

3. cynnal munud o dawelwch ar draws swyddfeydd Cyngor Caerdydd am 11am 
ar ddiwrnod digwyddiad coffa cenedlaethol Cymru yng Nghaerdydd i nodi 
pen-blwydd yr hil-laddiad   

4. codi baner Srebrenica i nodi pen-blwydd yr hil-laddiad   
  

 Cefnogi gwaith bwrdd Cymru, lle bo'n bosibl, wrth fynd â'r gwersi o Srebrenica i 
ysgolion a darparwyr addysg yng Nghaerdydd drwy hyrwyddo'r Pecyn Addysg 
Gymraeg dwyieithog er mwyn dod â gwersi Srebrenica i bobl ifanc ledled Caerdydd a 
helpu i adeiladu cymdeithas fwy diogel a chydlynol i bawb.     

 Annog digwyddiadau cydweithredol rhwng y Cydlynwyr a'r Swyddogion Cydlyniant 
Cymunedol yng Nghaerdydd gyda bwrdd Cofio Srebrenica Cymru. 

 Herio'n frwd unrhyw enghreifftiau o eithafiaeth, gwahaniaethu ac iaith casineb, a sefyll 
mewn undod â'r holl gymunedau ac unigolion yr effeithir arnynt. 

  
Gwahoddodd yr Arglwydd Faer drafodaeth ar y cynnig. 
  
Gwahoddodd yr Arglwydd Faer y Cynghorydd Ash-Edwards i ymateb i'r materion a 
godwyd yn ystod y ddadl.   
  
CAFODD y bleidlais, ar sail codi dwylo oherwydd yr anawsterau technegol, ei 
DERBYN YN UNFRYDOL.  
  
 
27 :   CWESTIYNAU AR LAFAR  
 

https://www.srebrenica.org.uk/lessons-from-srebrenica/our-visits-programme/
https://www.srebrenica.org.uk/news/welsh-faith-leaders-take-part-in-lessons-from-srebrenica/
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Cwestiwn – Cynghorydd Robson i'r Cynghorydd Thomas  
Os cynhelir Cystadleuaeth Caneuon Eurovision 2023 yn y DU, pa ymdrechion fydd y 
Cabinet yn eu gwneud i'w chyflwyno i Gaerdydd?  
  
Ateb – y Cynghorydd Thomas 
Mae'n beth teimladwy yn sgil y ddadl yr ydym newydd ei chael bod y posibilrwydd 
hwn yn dod ger ein bron o gofio ymosodiad Rwsia ar Wcráin. 
  
Os nad yw Wcráin, fel enillydd Cystadleuaeth Cân Eurovision eleni, yn gallu cynnal y 
digwyddiad y flwyddyn nesaf ac mae'r Undeb Darlledu Ewropeaidd yn chwilio am 
fynegiannau o ddiddordeb o wledydd eraill yn ffurfiol, a gan mai'r DU ddaeth yn ail, 
yna byddai Caerdydd yn falch iawn o gynnal y digwyddiad fel prifddinas cenedl sy'n 
cael ei hadnabod fel 'Gwlad y Gân'.  
  
Mae gennym hanes gwych o gyflwyno digwyddiadau mawr y mae pawb yn y Siambr 
hon rwy'n siŵr eu bod yn gyfarwydd â nhw ac mae ein partneriaid cyflenwi 
digwyddiadau, gan gynnwys Stadiwm Principality, eisoes wedi cadarnhau eu 
diddordeb a'u hymrwymiad i gymryd rhan mewn unrhyw broses o'r fath.  
  
Prin yw'r dinasoedd sydd wedi cyflwyno amrywiaeth o'r fath o ddigwyddiadau mor 
aml ac mor llwyddiannus yng Nghaerdydd; fodd bynnag, rwy'n credu y byddem hyd 
yn oed yn cydnabod mai Cystadleuaeth Cân Eurovision yw un o'r darllediadau teledu 
byw mwyaf, a mwyaf cymhleth yn dechnegol, yn y byd. 
  
Bydd unrhyw benderfyniad i wneud cais i gynnal y digwyddiad yn dibynnu ar 
ddealltwriaeth o'r gofynion technegol a'r costau cysylltiedig, ond mae pob partner yn 
frwdfrydig yn barod i gymryd rhan yn y broses honno.  
  
Cwestiwn Atodol - y Cynghorydd Robson 
  
Byddwn yn awyddus i weld Eurovision yn dod i Gaerdydd ond mae eich pwynt am 
bethau technegol yn hanfodol.  Mae yna enw da allan yna bod Caerdydd yn cael ei 
broblemau.   Rwy'n dyfynnu gwefan UK Game Show sy'n treulio llawer o amser yn 
edrych ar Eurovision a dinasoedd cynnal posibl ac yn asesu rhai o'r rhedwyr a'r 
reidwyr allan yna ar hyn o bryd.   Yr hyn maen nhw wedi ei ddweud am Gaerdydd yw 
bod ganddi lawer o gefnogwyr ond bydd yn rhaid diystyru gan nad oes neuadd 
ddigon mawr ac mae'r stadiwm yn rhy fawr.   Doedd profiadau blaenorol gyda stadia 
yn Copenhagen a Dusseldorf ddim yn dda.   Maen nhw'n dweud nad oes gan 
Gaerdydd westai digonol hefyd ac mae ei seilwaith trafnidiaeth yn ofnadwy, fel y 
byddai unrhyw berson o Gaerdydd yn dweud wrthych ar ddiwrnod y gêm Rygbi.  
Dyma rywun yn y diwydiant a hoffai weld Eurovision yn dod i'r DU.   Sut ydym yn 
mynd i fynd i'r afael â'r pryderon hyn a beth fyddwn ni'n ei wneud am ein system 
drafnidiaeth?  
  
Ateb - y Cynghorydd Huw Thomas 
  
O ran cyflwyno’r ochr dechnegol, rwy'n sicr yn gobeithio na fydd unrhyw un yn 
gwylio'r cyfarfod heno!! 
Rhai o'm pwyntiau i'r heriau teg yn y dyfynbris hwnnw fyddai tynnu sylw at yr Arena 
Dan Do y mae'r weinyddiaeth hon yn ei chyflwyno.   Mae hynny'n gweddu'n union i'r 
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darn coll hwnnw o'r jig-so o ran capasiti lleoliad yn y Ddinas.   Mae gennym Stadiwm 
Principality a lleoliadau llai ond credaf fod rhan o'r rhesymeg busnes ar gyfer yr 
Arena Dan Do yn llenwi'r lleoliad capasiti 15/20 mil hwnnw. 
  
Rydym yn gwybod o'n sgyrsiau gyda gwestai eu bod yn edrych ar y datblygiad 
hwnnw gyda diddordeb brwd mewn parodrwydd ar gyfer pan fyddwn yn darparu'r 
arena, byddant yn ymateb gyda datblygu gwestai.   Hefyd mae profiadau gyda 
Chynghrair y Pencampwyr yn dweud wrthym fod capasiti gwestai yn rhywbeth y mae 
angen i ni weithio arno. 
  
O ran trafnidiaeth, roedd ein profiad gyda Chynghrair y Pencampwyr yn un 
cadarnhaol ac mae'n dangos beth y gellir ei gyflawni gyda chynllunio gofalus.   
Rydym yn cydnabod bod profiadau wedi bod yn llai cadarnhaol yn ystod y misoedd 
diwethaf ac mae gwersi i'w dysgu o hynny.   Byddwn yn sicr yn ymgysylltu â 
Llywodraeth Cymru i fynd i'r afael â'r materion hynny wrth symud ymlaen ynghyd â'r 
Strategaeth Drafnidiaeth a gyhoeddwyd ym mis Ionawr 2020 sy'n nodi rhaglen 
fuddsoddi sylweddol yr hoffem ei gweld mewn trafnidiaeth gyhoeddus yng 
Nghaerdydd, a byddwn yn parhau i gyflwyno'r achos i Lywodraeth Cymru a 
Llywodraeth y DU am y cyllid ar gyfer dinas ddigwyddiadau lwyddiannus a hefyd am 
ddinas bob dydd lwyddiannus yng Nghaerdydd. 
  
Cwestiwn – Cynghorydd Berman i'r Cynghorydd Goodway  
  
Rhan o'r briff a roddwyd gan y cyngor i Stride Treglown yn 2010, pan luniwyd y 
cysyniad cychwynnol ar gyfer datblygiad y Sgwâr Canolog, oedd darparu gofod 
ysblennydd i Gaerdydd a fyddai'n creu argraff ar ymwelwyr â'r ddinas ac yn gweddu i 
brifddinas Ewropeaidd. Ydych chi'n fodlon bod gweledigaeth y safle porth arfaethedig 
hwn o flaen gorsaf Caerdydd Canolog wedi'i chyflawni?  
  
Ateb - y Cynghorydd Goodway 
  
Bydd y Cynghorydd yn ymwybodol bod y farchnad eiddo wedi dod i'r casgliad bod 
dyheadau ei Weinyddiaeth yn 2010 yn anfforddiadwy, yn anghyraeddadwy ac na ellir 
eu cyflawni o ganlyniad i fethiant y Cyngor i reoli disgwyliadau perchnogion eiddo.  
  
Diolch i'r ymyriadau a wnaed gan Weinyddiaeth Joyce yn 2012-2014, Sgwâr Canolog 
Caerdydd yw un o'r prosiectau adfywio mwyaf llwyddiannus a ddarperir yng 
Nghymru.  Mae'n cynrychioli trawsnewidiad syfrdanol o borth y brifddinas ac yn un yr 
wyf yn hynod falch ohono.   
  
Rwyf wedi nodi ei ddatganiadau negyddol ar y cyfryngau, ond byddwn yn ei wahodd 
ef ac unrhyw feirniad arall i ymweld â'r Sgwâr Canolog ar ddiwrnod digwyddiad.  
Bydd yn dod yn amlwg ar unwaith pam mae angen i'r ardal fod yn amgylchedd caled 
heb annibendod, ond nid yw'r prosiect wedi'i gwblhau eto a gallaf gadarnhau, 
unwaith y bydd y datblygiad cyffredinol wedi'i gwblhau a bod y gwaith adeiladu wedi 
dod i ben, y byddaf yn cyflwyno cynigion i animeiddio'r gofod gydag atebion symudol 
y gellir eu tynnu'n hawdd er mwyn darparu ar gyfer rheoli digwyddiadau mawr.  
  
Cwestiwn Atodol – y Cynghorydd Berman 
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Nid fi yw'r unig un sy'n teimlo bod ymddangosiad presennol y Sgwâr Canolog yn 
jyngl concrit caled oer ac nid wyf yn credu ei fod wedi cyflawni'r weledigaeth a 
nododd y Cyngor ar y dechrau.   Rwy'n gwybod bod y cynghorydd yn dewis yn 
gyfleus i feio'r weinyddiaeth flaenorol, pan gymerodd ei weinyddiaeth drosodd a 
gohirio'r prosiect am gyfnod, ond yn ei hanfod, a allwch chi egluro sut rydych chi'n 
mynd i unioni hyn ac yn anad dim y gallwch chi wneud rhywbeth am y ffensys sy'n 
cael eu pentyrru o fewn y Sgwâr Canolog yn barod ar gyfer diwrnod y digwyddiad.  A 
allem ddod o hyd i rywle i'w storio yn hytrach na'u gadael allan gan wneud iddo 
edrych fel hyd yn oed yn fwy o le sydd wedi'i esgeuluso.  
  
Ateb - y Cynghorydd Goodway  
  
Fel yr eglurais yn fy ymateb cychwynnol nid yw'r prosiect cyffredinol wedi'i gwblhau 
eto a byddwn yn gofyn i chi fod â rhywfaint o amynedd a pheidio â dod i gasgliadau 
ynghylch sut olwg fydd ar y cynnyrch terfynol nes ei fod ar waith.  
Rwy'n fwy na pharod i ofyn i swyddogion am storio'r ffens sy'n angenrheidiol i reoli 
digwyddiadau mawr.   Nid wyf yn siŵr a ydynt yno yn barhaol neu oherwydd y nifer 
fawr o ddigwyddiadau sy'n dod i Gaerdydd ac efallai na fydd yn gost effeithiol eu 
symud ar ac oddi ar y safle, ond byddaf yn cael y sgwrs honno a byddaf yn siarad â'r 
Cynghorydd Burke-Davies i weld a all ein swyddogion gydweithio a chyflwyno 
datrysiad.  
  
Cwestiwn – Cynghorydd Owen Jones i'r Cynghorydd Burke-Davies  
  
A all yr Aelod Cabinet roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y rheswm pam roedd y blodau 
gwyllt yn Sgwâr Adamsdown wedi cael eu torri’n anghywir? 
  
Ateb – Y Cynghorydd Burke Davies 
  
Rwy'n rhannu eich rhwystredigaeth, roeddwn i yn yr ardd flodau gwyllt gyda chi ar y 
dydd Gwener ac yn anffodus digwyddodd hyn ar y dydd Mawrth.   
  
Gallaf gadarnhau bod aelod newydd o staff sy'n gweithio yn yr ardal, nad oedd yn 
gyfarwydd â'r gofynion cynnal a chadw, wedi cychwyn torri'r ardal dan sylw.  
Amryfusedd oedd hyn, gan na ddylai fod wedi eu torri hyd yr hydref. 
  
Mae rheolwyr wedi delio â'r mater yn unol â'r polisi a'r weithdrefn berthnasol, a ddylai 
sicrhau na fydd y digwyddiad hwn yn cael ei ailadrodd.  
  
Er i'r ardal gael ei thorri'n gynnar a chollwyd cyfnod blodeuo o 4 mis, bydd y 
planhigion lluosflwydd yn dod yn ôl ac yn blodeuo'r tymor nesaf.  Efallai y bydd angen 
rhywfaint o or-hau gyda'r cymysgedd hadau priodol hefyd i sicrhau ei fod yn ôl yn ei 
blodau llawn ar gyfer y gwanwyn nesaf.  
  
Cwestiwn Atodol – y Cynghorydd Owen-Jones  
  
Gallaf ddeall ei fod yn amryfusedd ond a allem gael argymhellion ar waith i'w atal 
rhag digwydd eto, fel er enghraifft byddai gwiriad gydag uwch aelod o staff mewn 
Parciau wedi atal hyn.  A allwn ni gael rhywfaint o wiriad ar waith, pan fydd cynllun 
torri gwair yn mynd i Barciau, ei fod yn cael ei wirio gan uwch swyddog? 
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Ateb - Y Cynghorydd Burke-Davies 
  
Yr ateb byr yw ie.   Nid dyma sut roeddwn i eisiau dechrau fy nghyfnod fel Aelod 
Cabinet.   Rwy'n gobeithio y gallaf weithio'n ddigon agos gyda swyddogion i ddiogelu 
ein mannau gwyrdd a gwella'r ardaloedd hyn yng Nghaerdydd a gobeithio y gallaf 
ddod â phawb gyda mi ar y genhadaeth honno.   Mae dealltwriaeth dda yn y portffolio 
beth yw'r nod ac mae angen ymarfer gwaith papur arnom i sicrhau ein bod i gyd ar yr 
un dudalen.  
  
Bydd cwestiwn 4 yn cael ei ateb yn ysgrifenedig.  
  
Cwestiwn – Cynghorydd Shimmin i'r Cynghorydd De'Ath  
  
Mewn cyfweliad diweddar dywedodd y Cynghorydd Thomas mai'r bws cyntaf i adael 
yr orsaf fysiau fyddai "Haf 2023", 8 mlynedd ar ôl i'r un olaf gau.  Gyda thrigolion yn 
gofyn yn gyson am y peth a all y cabinet roi dyddiad mwy pendant i ni o bryd y bydd 
y bws cyntaf yn gadael yr orsaf a sicrwydd y bydd hyn yn cael ei fodloni?  
  
Ateb – Cynghorydd De'Ath  
  
Mae'r Orsaf Fysiau Ganolog yn cael ei darparu a'i rheoli gan Trafnidiaeth Cymru yr 
ydym yn cwrdd â hwy’n rheolaidd.   Rwy'n deall y bydd gwaith yn cael ei gwblhau, yn 
wir, fel y dywedodd yr Arweinydd, erbyn haf y flwyddyn nesaf.  Nid ydynt wedi 
cadarnhau union ddyddiad i ni ond pan fyddant yn gwneud hynny, bydd ein tîm 
cyfathrebu ni a'u tîm cyfathrebu nhw’n sicrhau bod preswylwyr yn ymwybodol. 
  
Cwestiwn Atodol - Y Cynghorydd Shimmin 
  
Pa mor hir y mae hyn wedi gorredeg nawr a faint mae hyn yn gorredeg yn costio i'r 
trethdalwr?  
  
Ateb – Cynghorydd De'Ath  
  
Ni allaf roi unrhyw ffigurau i chi heb eu gwirio ond rydym yn hyderus bod pethau ar y 
trywydd iawn ar gyfer yr haf nesaf a bydd yn ychwanegiad gwych i'n dinas. 
  
Cwestiwn – Cynghorydd Ferguson-Thorne i'r Cynghorydd Wild 
  
A allai'r aelod cabinet roi diweddariad a'r rhesymeg y tu ôl i'r symud yn ôl i fagiau bin 
du ar gyfer casglu gwastraff cyffredinol?  
  
Ateb - y Cynghorydd Wild 
  
Cyflwynwyd y bagiau streipiau coch yn 2015 fel mesur i helpu i gefnogi newid 
ymddygiad a gwella perfformiad ailgylchu trwy gyfyngu ar faint o wastraff y gallai pobl 
ei gyflwyno.  Mae'r buddion hyn bellach yn cael eu hystyried 'dan glo' - gydag 
ymddygiad ailgylchu llawer gwell ar draws y ddinas.  
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Hefyd, nid yw'r bagiau heb eu problemau:  Nid yw'n hawdd eu dosbarthu'n deg, yn 
enwedig pan fydd pobl yn symud i mewn / allan.  Mae hyd yn oed eu dosbarthu’n 
weithrediad eithaf beichus a charbon-ddwys. 
  
Gyda hyn mewn golwg, teimlwyd bod y negyddion yn fwy na thebyg bellach yn drech 
nag unrhyw beth cadarnhaol ac mae'n gwneud mwy o synnwyr i drigolion ddarparu 
eu bagiau du eu hunain fel y maent mewn rhannau eraill o'r ddinas ac ar draws y 
rhan fwyaf o ardaloedd eraill. Ond byddwn yn cyfyngu ar y swm y gall pobl ei 
gyflwyno i ddau.  
  
Diolch am y diweddariad, rydym yn croesawu'r symudiad yn ôl i fagiau du yn enwedig 
mewn ardal dros dro, mae'n neges llawer haws i'w chyfleu.   Mae gan Adamsdown, 
er ei fod yn ward llai, yr ail nifer uchaf o ddefnyddwyr bagiau du, yn ail dim ond i 
Cathays.  Gyda hyn wrth gwrs daw’r rhwystredigaeth o fagiau’n hollti, yn enwedig yn 
ystod tymor gwylanod sy'n amlwg ar ddiwrnod biniau heddiw.  A all yr Aelod Cabinet 
gynghori a oedd gan Adamsdown adnoddau ychwanegol wedi'u neilltuo ar gyfer 
glanhau strydoedd i ddelio â chanlyniad y bagiau a adawyd dros nos y dewisodd 
gwylanod ac anifeiliaid eraill eu defnyddio ar gyfer eu cinio.  
  
Ateb - y Cynghorydd Wild 
  
Rwy'n gwerthfawrogi'r hynny a diolch am eich help i gyfathrebu â'ch preswylwyr 
mewn ffordd gadarnhaol am y newidiadau.  Mae'n fater rhwystredig iawn ar draws y 
ddinas ac rwy'n gwybod bod y Cynghorydd Michael yn y weinyddiaeth ddiwethaf 
wedi arwain at gynnydd sylweddol yn y gyllideb.   Dylem weld timau glanhau yn 
cynyddu, rwy'n gwybod bod rhywfaint o lanhau ychwanegol mewn rhai wardiau felly 
rydym yn ceisio gwella pethau.   Mae tipyn o ffordd i fynd o hyd o ran glanhau yn syth 
ar ôl casglu'r bagiau ond dwi wedi gweld rhai enghreifftiau o hynny ers i'r arian hynny 
gael ei ddyrannu.  
  
Bydd cwestiwn 7 yn cael ei ateb yn ysgrifenedig.  
  
Cwestiwn – Cynghorydd Taylor i'r Cynghorydd Thorne  
  
Pa mor hir y dylai preswylwyr mewn tai a gynhelir gan y cyngor ddisgwyl aros i waith 
atgyweirio tai gael ei gwblhau yn ôl polisi'r cyngor?  
  
Ateb - y Cynghorydd Thorne 
  
Gall atgyweiriadau amrywio o fân faterion hyd at waith mwy pwysig, ac fe'u 
categoreiddir yn ôl blaenoriaeth, gyda thargedau wedi'u gosod ar gyfer pob un o'r 
blaenoriaethau hyn.  
  
Ar gyfer gwaith atgyweirio brys, nod gweithredwyr yw gwneud yn ddiogel o fewn 2 
awr a chwblhau'r gwaith o fewn 24 awr.  Mae dros 92% o'r atgyweiriadau brys yn 
cael eu cwblhau ar amser.  
  
Dylid cwblhau atgyweiriadau brys o fewn 5 diwrnod a chwblhau atgyweiriadau arferol 
o fewn 25 diwrnod.  
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Fel yr wyf wedi adrodd i'r Cyngor yn rheolaidd dros y misoedd diwethaf roedd yr 
Uned Atgyweiriadau Ymatebol yn wynebu problemau sylweddol yn ystod y 
pandemig, gyda chyfnodau helaeth pan nad oedd gweithwyr yn gallu cael mynediad i 
eiddo.  O ganlyniad, cronnwyd ôl-groniad o 5,720 achos; fodd bynnag, rwy’n falch o 
ddweud bod hyn bellach wedi’i leihau i 1,666 achos ac mae gwaith yn mynd rhagddo 
i gwblhau’r ôl-groniad sy’n weddill. 
  
Yn gyffredinol, mae achosion newydd sy'n cael eu derbyn yn cael sylw o fewn yr 
amserlenni penodol. 
  
Cwestiwn Atodol - y Cynghorydd Taylor 
  
Mae'r ffigyrau sydd gen i ar gael i mi yn awgrymu bod mwy na 12,000 achos o waith 
trwsio yn aros ar hyn o bryd ac mae mwy na 1,400 o'r rheiny wedi bod yn aros am 
fwy na blwyddyn. Rwy'n bryderus gan fod rhai o'r preswylwyr sydd wedi dod ataf yn 
dioddef gyda lleithder ac mae plentyn wedi bod yn sâl dro ar ôl tro oherwydd lleithder 
yn eu heiddo.   Nid oes gan eraill cawod weithredol.   Tybed beth sy'n cael ei wneud i 
gefnogi'r uned atgyweirio i sicrhau y gallant ddod â'r ôl-groniad hwnnw i lawr nad 
ydym yn cadw pobl mewn llety a allai fod yn anniogel.  
  
Ateb - y Cynghorydd Thorne 
  
Mae llawer o waith wedi'i wneud i fynd i'r afael â'r ôl-groniad ac os oes gennych 
atgyweiriadau sy’n weddill am y cyfnod hwnnw byddwn yn gwerthfawrogi eich bod 
chi neu'r tenant yn cysylltu â mi.  O ran lleithder, mae'n fater mawr.   Yn aml mae 
pobl yn dweud bod ganddyn nhw leithder ond pan fydd swyddogion yn ymweld maen 
nhw'n gweld ei fod yn anwedd.  Rwyf wedi siarad â swyddogion, maen nhw'n mynd i 
lanhau'r waliau ac yn dweud wrthyn nhw am wresogi'r eiddo ac i awyru.   Rydym i 
gyd yn gwybod gyda biliau ynni yn cynyddu y bydd hyn yn amhosibl wrth symud 
ymlaen felly rydym yn edrych ar yr hyn y gallwn ei wneud i fynd i'r afael â hyn gan fod 
anwedd yn aml yn ymddangos ar fannau oer ar y wal.  Pan symudon ni'r cladin 
allanol o fflatiau Lydstep, profodd rai trigolion anwedd, felly fe wnaethon ni dreialu 
cladin mewnol i inswleiddio o'r tu mewn.  Byddwn yn gweld sut mae'r treialon hynny'n 
mynd ac yn dechrau mynd i'r afael â'r materion yn iawn mewn eiddo sydd â 
phroblemau.   Rwyf wedi ymweld ag eiddo sy'n dioddef ac mae'n ofnadwy, mae arogl 
sborau yn yr awyr yn ofnadwy.   Mae'n rhywbeth yr ydym yn gweithio'n galed i fynd i'r 
afael ag ef.  
  
Cwestiwn – Cynghorydd Proctor i'r Cynghorydd Weaver  
  
Pa gymorth y mae ein cyngor yn ei roi i ddeiliaid tai sydd â'r angen mwyaf yn ystod yr 
argyfwng costau byw hwn, o gofio nad yw cymorth Llywodraeth y DU wedi bod yn 
ddigon?  
  
Ateb – y Cynghorydd Weaver 
  
Yn ogystal â dosbarthu taliad o £150 i bob cartref ym maes Bandiau Treth Gyngor A-
D sy'n cyfateb i dros £30m o gyllid i Gaerdydd, yr wythnos diwethaf yn ein cyfarfod 
Cabinet fe gyhoeddon ni bapur ar sut y byddwn yn darparu cynllun cymorth dewisol 
ychwanegol gwerth £2.2m hefyd, Daw'r cyllid hwn gan Lywodraeth Cymru ond mae 
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pob cyngor yn gosod ei feini prawf ei hun, ac rydym wedi nodi nifer o wahanol ffyrdd i 
helpu'r rhai sy'n ei chael hi'n anodd ymdopi â'r argyfwng costau byw.  
  
Bydd y cynlluniau hyn yn darparu cymorth ariannol uniongyrchol i'r rhai yn y ddinas 
sydd ei angen fwyaf, p'un a ydynt mewn gwaith neu allan o waith.  Mae'n cynnwys 
cymorth i'r rhai sy'n ei chael hi'n anodd talu eu rhent, gofal neu gostau cyfleustodau.  
  
Bydd y Cyngor yn cysylltu ag unrhyw aelwyd yr ydym yn gwybod sy'n gymwys i gael 
cymorth, ond ar gyfer unrhyw aelwyd sy'n ei chael hi'n anodd yn ariannol, rwy'n eu 
hannog i gysylltu â'r Tîm Cynghori Ariannol i ddarganfod pa gymorth ariannol sydd ar 
gael oherwydd, yn ogystal â'r cymorth ariannol posibl, mae'r Tîm Cynghori Ariannol 
hefyd yn rhoi cymorth 1:1 i sicrhau bod preswylwyr yn cael mynediad at yr holl incwm 
y mae ganddynt hawl iddo.    
  
Cefnogodd y Tîm dros 10,000 o ddinasyddion y llynedd a'u helpu i hawlio dros £17m 
mewn budd-daliadau nas hawliwyd o'r blaen.  Rydym yn parhau i ddarparu cyllid 
ychwanegol i'r Tîm Cynghori Ariannol i sicrhau bod ganddo'r adnoddau sydd eu 
hangen arno i gefnogi pobl yn ystod y cyfnod arbennig o anodd hwn a byddwn yn 
annog pobl i gysylltu.  
  
Cwestiwn Atodol - Y Cynghorydd Proctor 
  
Yn fy ward yn Llanisien ac ar draws Caerdydd, mae argyfwng costau byw wedi 
effeithio'n ddifrifol ar bobl.   Maen nhw'n mynd heb fwyd, heb ynni, heb bethau 
ymolchi sylfaenol gan gynnwys cynnyrch mislif.  Mae pobl yn mynd i'r gwely'n gynnar 
i gadw'n gynnes ac yn defnyddio ffyrdd anniogel o wresogi a bwyta, gan ddefnyddio 
pethau fel gwresogydd cludadwy a sosbenni sglodion sy'n golygu ein bod hefyd yn 
gweld cynnydd mewn tanau mewn tai.   Rydyn ni hefyd nawr yn gweld rhieni’n peidio 
â danfon eu plant i'r ysgol gan nad ydyn nhw'n gallu fforddio'r prisiau bysiau.  Felly, 
mae'r effeithiau hyn mewn gwirionedd yn eang.   Mae'n galonogol iawn gweld bod y 
Cyngor wedi ymrwymo i gefnogi'r rhai mwyaf anghenus yn ystod yr argyfwng hwn.   
Sut y gall pobl Caerdydd wneud cais am yr arian ychwanegol sydd ar gael.  
  
Ateb – y Cynghorydd Weaver 
  
Mae yna argyfwng yn digwydd, rydyn ni'n ei wybod ac rydyn ni'n ei weld ar draws y 
ddinas.   Mae mwy a mwy o deuluoedd yn syrthio i dlodi difrifol a dyled ac mae’n 
bryder mawr.   Mae risg o ddigartrefedd cynyddol, dyled a'r holl galedi sy'n dod yn 
sgil hynny.   Mae'n hanfodol, os yw pobl yn syrthio i'r sefyllfa honno, eu bod yn 
cysylltu â ni i gael gwybod a ydynt yn gymwys i gael y cyllid hwn neu unrhyw gyllid 
arall drwy gysylltu â Hwb neu Wasanaeth Cynghori unrhyw le yn y ddinas.   Bydd 
ymgyrch cyhoeddusrwydd yn yr haf i roi cyhoeddusrwydd i'r hyn sydd ar gael, mae 
llinell gyngor i'w ffonio sef 02920 871071 a dyna fyddwn i'n annog trigolion sy'n mynd 
i ddyled/tlodi i'w wneud a chael mynediad i'r holl gefnogaeth sydd ar gael i ni.  
  
Cwestiwn – Cynghorydd Williams i'r Cynghorydd De'Ath  
  
Dylai'r Cyngor sicrhau bod ffyrdd ardderchog yn gysylltiol ar waith ar gyfer cerbydau 
preifat yn y Ddinas hon.  A wnaiff yr Aelod Cabinet ddiystyru cau Stryd y Castell i 
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gerbydau preifat yn ystod y Weinyddiaeth hon ac os na fydd yr Aelod Cabinet yn 
darparu ymrwymiad o'r fath, a all yr Aelod Cabinet esbonio pam?  
  
Ateb – Cynghorydd De'Ath  
  
Fel y gwyddoch, byddwn yn cau Stryd y Castell yn lled-reolaidd ar gyfer 
digwyddiadau.   Mae ar gau’r penwythnos hwn ar gyfer cyngerdd Rammstein felly ni 
allaf gytuno i'ch cais.  
  
Cwestiwn Atodol – y Cynghorydd Williams 
  
Mae gan bobl a busnesau Caerdydd, yng nghanol y ddinas, hawl i wybod ble mae'r 
weinyddiaeth hon yn sefyll ar gau Stryd y Castell.   Rwy'n gwybod bod y grŵp Llafur 
wedi'i rannu ar y mater hwn ond yr hyn y mae pobl y ddinas hon ei eisiau ganddyn 
nhw yw eglurder.   Ydyn ni'n mynd i'w gael, a ydych chi'n mynd i fod yn cau Stryd y 
Castell i gerbydau preifat yn y 5 mlynedd nesaf, ie neu na?   
  
Ateb – Cynghorydd De'Ath  
  
Y cyfan y gallaf ei wneud yw cyfeirio fy nysgedig gyfaill at yr ateb i gwestiwn 
ysgrifenedig y mae wedi'i ofyn i mi ar y pwnc hwn. 
  
Y cyfan y gallaf ei wneud yw cyfeirio fy nysgedig gyfaill at yr ateb i gwestiwn 
ysgrifenedig y mae wedi'i ofyn i mi ar y pwnc hwn. 
  
Cwestiwn – Cynghorydd Rhys Taylor, ar ran y Cynghorydd Wood i'r Cynghorydd 
Wild 
  
Beth yw'r cynllun tymor hir ar gyfer y CAGC naid ar safle Tŷ Glas yn Llanisien? 
  
Ateb - y Cynghorydd Wild 
  
Nid wyf yn gwybod faint y gwnaethoch ei godi ar yr ateb blaenorol a roddais i'r 
Cynghorydd Garry Hunt ond mae Tŷ Glas yn gweithio'n eithaf da ar hyn o bryd, mae 
ymrwymiad i gefnogi trigolion yng Ngogledd Caerdydd.   Y cynllun yw iddo fynd, fel y 
gwyddoch yn ddiweddar ei fod wedi mynd am ychydig wythnosau i wahanol leoedd; 
mae'n safle naid felly bydd yn gwneud hynny, ond bydd yn mynd yn ôl i Dŷ Glas yn 
sicr am y dyfodol rhagweladwy, ond yn yr hirdymor, fel y gwyddoch, mae hynny i fod i 
fod yn ysgol felly nid yw'n mynd i fod yno am gyfnod hirdymor iawn. 
  
Cwestiwn Atodol - y Cynghorydd Taylor 
  
Felly o ystyried eich bod wedi cadarnhau heno bod y cynlluniau ar gyfer y safle 
presennol ar gyfer yr ysgol wedi eu cyhoeddi ymhell cyn i'r safle dros dro agor, ar 28 
Ebrill roedd yna neges Trydar yn dweud y byddai'r safle'n cael ei ymestyn am gyfnod 
amhenodol.   Oedd hynny'n achos etholiad neu ydy'r polisi wedi newid erbyn hyn?  
  
Ateb - y Cynghorydd Wild 
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Nid wyf wedi gweld hynny, ond rwy'n hapus i edrych i mewn iddo.   Y diffiniad o safle 
naid yw ei fod yn symud o gwmpas.  Mae'n sicr yn ymrwymiad gennyf i a'r 
weinyddiaeth hon i sicrhau ein bod yn darparu cyfleusterau da i drigolion Gogledd 
Caerdydd.   Mae wedi mynd yn dda, byddwn yn parhau i geisio pethau i ddod o hyd i 
rywbeth sy'n gweithio'n dda iawn.  
  
Cwestiwn – Cynghorydd Green i'r Cynghorydd Wild  
  
Gwyddom fod newid yn yr hinsawdd yn ffenomen fyd-eang gyda chanlyniadau difrifol 
i Gaerdydd.  Rydym hefyd yn gwybod nad yw newid yn yr hinsawdd yn un tro, ond 
cyfres o ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnal dros amser.  Gyda hynny mewn golwg, 
sut mae'r argyfwng hinsawdd yn effeithio ar Gaerdydd ar yr union funud hon a beth 
mae'r cyngor yn ei wneud i fynd i'r afael ag ef?  
  
Ateb - y Cynghorydd Wild 
  
Rydych yn llygad eich lle i godi'r pwynt difrifol ynghylch effeithiau Newid yn yr 
Hinsawdd ar Gaerdydd ac er ein bod yn gwybod bod rhai o'r effeithiau gwaethaf eto i 
ddod, mae Newid yn yr Hinsawdd eisoes yn effeithio ar bobl Caerdydd.   
  
Wrth i ni siarad rydym wedi gweld mwy o amlder digwyddiadau tywydd eithafol - fel y 
stormydd a'r llifogydd rydym wedi'u gweld, nid yn unig yn y cymoedd ond yng 
Nghaerdydd ei hun.   Rydym wedi cael pobl yn mynegi pryderon am hynny heno, sy'n 
golygu ein bod yn gorfod edrych o ddifrif ar ein hamddiffynfeydd llifogydd arfordirol.   
Gwyddom fod lefel y môr wedi codi ac yn codi a bydd angen i ni wella ein 
hamddiffynfeydd rhag llifogydd ar draws yr arfordir.  
  
Ond mae'r argyfwng hefyd yn cael ei deimlo mewn ffyrdd eraill, er enghraifft mae 
tywydd poeth a sychder eithafol India wedi lleihau'r farchnad grawn fyd-eang, sy'n 
ychwanegu at gostau bwyd pobl.   
  
Mae’r rhain yn gyfnodau eithriadol o argyfyngus, gallaf eich sicrhau ein bod yn 
gwneud popeth o fewn ein gallu i ddatblygu ein Hymrwymiadau Un Blaned, nid wyf 
am fynd i mewn i'r holl brosiectau yr ydym yn ymwneud â nhw nawr gan y byddwch 
wedi gweld y rheiny, ond yr hyn y byddaf yn ymrwymo iddo yw dod â diweddariad ar 
y prosiectau hynny bob mis, mae'r Fferm Ynni Haul rydyn ni'n gwybod eisoes wedi'i 
hadeiladu a'i chysylltu i'r rhwydwaith, mae ein Rhwydwaith Gwres Ardal yn cael ei 
adeiladu wrth i ni siarad, Cynlluniau Draenio Cynaliadwy, ac eraill.  Byddaf yn dod â 
diweddariadau misol atoch fel y gallwch weld ein bod yn symud ymlaen mor gyflym 
ag y gallwn.  
  
Cwestiwn Atodol – y Cynghorydd Green 
  
Yn nhymor olaf y Cyngor hwn, ymunodd y Cyngor â'r Senedd ym Mae Caerdydd i 
ddatgan Argyfwng Newid yn yr Hinsawdd, felly gallwch gadarnhau y bydd y 
weinyddiaeth hon yn parhau i drin yr argyfwng hinsawdd gyda'r brys y mae'n ei 
haeddu. 
  
Ateb - y Cynghorydd Wild 
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Byddaf yn ymrwymo'n llwyr i hynny ac rwy'n gwybod y bydd y Cabinet cyfan yn 
gwneud hynny.   Mae'r holl bortffolios yn cael eu heffeithio ac mae ganddynt 
gynlluniau gweithredu.   O ran bod y Cyngor yn sero net erbyn 2030, rydym wedi 
gofyn i'r Prif Weithredwr sefydlu cyfarfod rheolaidd gydag uwch gyfarwyddwyr yn y 
sefydliad a drilio i lawr ar yr hyn sy'n cael ei wneud gan mai dim ond 8 mlynedd sydd 
i ffwrdd i ni gyflawni hynny.   Gobeithio y bydd hynny'n eich sicrhau o'r difrifoldeb yr 
ydym yn ymgymryd â'r her hon a'r targedau yr ydym wedi'u gosod.  
  
Cwestiwn – Cynghorydd Davies i'r Cynghorydd De'Ath  
  
Gan nodi awydd Cyngor Caerdydd i gyrraedd sero net, mynd i'r afael â'r argyfwng 
hinsawdd, a lleddfu tagfeydd - yn ogystal â'i berchnogaeth o Fws Caerdydd - a wnaiff 
yr aelod Cabinet gadarnhau bod teithio ar fysiau yn rhan greiddiol o'i gynllun 
strategol?  
  
Ateb – Cynghorydd De'Ath  
  
Teithio ar fws yw un o elfennau craidd y Cynllun Datblygu Lleol, y Papur Gwyn 
Trafnidiaeth a'n Strategaeth Un Blaned.   Rydym yn brysur yn trydaneiddio'r fflyd a 
bydd y Cabinet yn ystyried Strategaeth Bysiau newydd tua diwedd y flwyddyn.   
  
Cwestiwn Ategol - y Cynghorydd Davies 
  
Er gwaethaf ymrwymiadau gan y blaid Lafur mewn etholiadau diweddar, amlder a 
dibynadwyedd bysiau yn hytrach na phrisiau yw’r prif bryder mae trigolion Radur a 
Morganstown yn codi o ran defnyddio gwasanaethau bysiau, rhywbeth mae 
arweinwyr diwydiant yn ei ddweud sy'n deimlad a rennir ledled y ddinas.  Roeddwn 
braidd yn siomedig nad oedd parcio a theithio Pentwyn yn gweithredu ar ddiwrnod 
gigs diweddar Ed Sheeran, gan wthio trigolion i fynd â thacsis neu geir i'r dref, dim 
ond i wynebu tâl parcio o £15.   Efallai y bydd y cabinet yn dweud nad yw teithio ar 
fysiau yn uchel oherwydd nad yw'r niferoedd wedi dychwelyd i lefelau cyn covid ond 
ni fydd hyn yn digwydd os nad oes gan bobl yr hyder yn amserlen y bysiau.   Mae 
mwy o fysiau'n golygu mwy o deithwyr.   Onid yw'r Cyngor mewn perygl o danseilio ei 
gynllun strategol ei hun ar gyfer bysiau trwy fethu â chynyddu bysiau i deithwyr.  
  
Ateb – Cynghorydd De'Ath  
  
Bu problemau penodol gyda pharc a theithio Pentwyn a helaethais arnynt yn fy ateb 
i'ch cwestiwn ysgrifenedig ar y pwnc, ond yn fwy cyffredinol fel y gwyddoch, mae 
Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar hyn o bryd ar ailreoleiddio bysiau ac fel rhan o'r 
model masnachfreinio hwnnw, rwy'n siŵr y byddwn yn gweld mwy o fysiau,  
integreiddio a gwasanaethau llawer gwell a fydd yn cael pobl yn ôl ar fysiau ar ôl y 
pandemig.  
  
Cwestiwn – Cynghorydd Naughton i'r Cynghorydd Merry  
  
Yn dilyn y newyddion diweddar fod plant yn colli'r ysgol yn aml yn Ysgol Uwchradd 
Llanisien oherwydd costau uchel prisiau bysiau, pa gynlluniau sydd gan y cyngor i 
helpu teuluoedd sy'n ei chael hi'n anodd cludo eu plant i'r ysgol?  
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Ateb - y Cynghorydd Merry 
  
Mae argyfwng costau byw yn effeithio ar deuluoedd ar draws y ddinas mewn nifer o 
wahanol ffyrdd.  Roedd yr adroddiad newyddion diweddar yn seiliedig ar arolwg a 
gynhaliwyd yn Ysgol Uwchradd Llanisien ac amlygodd fod yr argyfwng presennol 
wedi arwain at rai teuluoedd yn blaenoriaethu costau aelwydydd eraill dros gostau 
cludo eu plant i'r ysgol.  
  
Er nad oes unrhyw beth y gall y Cyngor ei wneud i gefnogi'r teuluoedd penodol hyn 
yn uniongyrchol, mae'r Cyngor yn goruchwylio dosbarthiad o £13.3m mewn taliadau i 
helpu i leddfu'r baich ar yr aelwydydd hynny yn y ddinas sydd â'r angen mwyaf.  
Mae'r arian hwn wedi'i ddyrannu fel rhan o Gynllun Cymorth Byw gwerth £177m 
Llywodraeth Cymru i ddarparu taliad o £150 i aelwydydd cymwys.  
  
Mae £25m arall hefyd wedi'i neilltuo ar gyfer Cynllun Dewisol sy'n caniatáu i 
awdurdodau lleol gefnogi aelwydydd y maent yn ystyried sydd angen cymorth 
ychwanegol gyda'u costau byw, ac mae cyfran Cyngor Caerdydd yn £2.193m.  
  
Mae uchafswm o 2,000 o deuluoedd yng Nghaerdydd sy'n derbyn Prydau Ysgol Am 
Ddim nad ydynt, hyd yma, wedi derbyn y taliad o £150 ac mae rhagor o wybodaeth i 
deuluoedd ynghylch a ydynt yn gymwys ar gyfer y £150 ar gael ar wefan y Cyngor ai 
peidio.  
  
Byddwn yn gofyn i bob aelod yma roi cyhoeddusrwydd i'r wybodaeth honno.  
  
Cwestiwn Atodol - y Cynghorydd Naughton 
  
Credaf fod rhywbeth y gallai'r Aelod Cabinet a'r Cyngor ei wneud, byddai'n dod â 
chost ond byddai'n helpu cannoedd o deuluoedd sy'n byw ym Mhentwyn, Llanedern, 
Pontprennau ac ardaloedd eraill o'r Ddinas.   Pe bai'r Cyngor yn adolygu'r pellter 
bydd yn rhaid i chi fyw i ffwrdd i fod yn gymwys ar gyfer teithio am ddim ar fysiau.   Ar 
hyn o bryd mae hyn yn 3 milltir.   Awgrymodd fy Ngrŵp a'r weinyddiaeth flaenorol y 
dylid ei symud i lawr i 2.5 milltir.   Bryd hynny pleidleisiodd y weinyddiaeth Lafur i lawr 
ond a fyddai'r Cabinet bellach yn ailystyried, gyda'r argyfwng costau byw, i'w symud i 
2.5 milltir a fyddai'n helpu llawer o deuluoedd.  
  
Ateb - y Cynghorydd Merry 
  
Ar hyn o bryd mae Llywodraeth Cymru yn cynnal adolygiad manwl o Fesur Teithio i 
Ddysgwyr Cymru a byddwn yn aros am ganlyniad hynny gyda diddordeb.   Mae 
gennyf gydymdeimlad mawr serch hynny â thrigolion Llanedern a Phentwyn yn y 
ffordd y lluniodd gweinyddiaeth flaenorol y Democratiaid Rhyddfrydol dalgylch Ysgol 
Uwchradd Llanisien.   Mae hyn yn bwysig oherwydd lluniwyd y dalgylch hwnnw fel 
lapio hanner toes o amgylch Ysgol Uwchradd Caerdydd.  Yn y cyfamser addaswyd 
dalgylch Ysgol Uwchradd Caerdydd i ganiatáu i'r disgyblion o ward yr Arweinwyr ar y 
pryd fynd i Ysgol Uwchradd Caerdydd yn hytrach na Cathays High, gyda llawer 
ohonynt mewn gwirionedd yn byw yn agosach at Uwchradd Cathays yn hytrach nag 
Uwchradd Caerdydd.   Roeddwn yn eistedd yma mewn gwirionedd yn gwneud 
rhywfaint o gymhariaeth o fesuriadau ac maent hyd at hanner milltir yn nes at Ysgol 
Uwchradd Cathays a oedd â lleoedd ar y pryd ac nad oedd digon o leoedd ar ei 
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chyfer, ond bu chwarae’r ffiniau o ran y dalgylch ac rwy’n meddwl ei fod yn 
benderfyniad hollol warthus gan y weinyddiaeth honno a gobeithiaf y byddwch yn 
gofyn i aelodau eich grŵp a oedd yn Gynghorwyr bryd hynny pam y gwnaethant y 
penderfyniad hwnnw. 
  
Cwestiwn – Cynghorydd Thomson i'r Cynghorydd Lister  
  
A allai'r Aelod Cabinet dros Wasanaethau Plant roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r 
Cyngor am y gwaith sy'n cael ei wneud i adeiladu gwydnwch ymhlith teuluoedd er 
mwyn atal plant a phobl ifanc rhag mynd i mewn i'r system Gofal?  
  
Ateb – Cynghorydd Lister  
  
Prif nod y Gwasanaethau Plant yw cadw teuluoedd gyda'i gilydd ac mae hynny'n cael 
ei wneud mewn sawl ffordd drwy gefnogi plant yn uniongyrchol trwy waith gweithwyr 
cymdeithasol neu gysylltu teuluoedd â gwasanaethau eraill ar draws y sector 
cyhoeddus.    
  
Mae gennym Dîm Cymorth Cynnar sy'n darparu rhaglenni rhianta, sy'n cael eu 
harwain gan Seicolegwyr Addysg.  Mae'r rhain ar gael i bob teulu, gan gynnwys pobl 
sy'n gadael gofal sy'n dod yn rhieni eu hunain.  
  
Mae'r tîm hefyd yn darparu rhaglenni braenaru ar gyfer plant 0-7 oed, gan gefnogi 
teuluoedd i feithrin gwydnwch.  
  
Mae ein Canolfan Ymyriadau Gwasanaethau Plant, a ddatblygwyd gennym yn 
ddiweddar, yn dod ag ystod o ddarpariaeth at ei gilydd ac yn darparu amrywiaeth o 
gymorth dwys i deuluoedd, gyda'r nod o atal plant o bob oed rhag derbyn gofal.  
  
Gall teuluoedd hefyd dderbyn Taliadau Uniongyrchol yn lle gwasanaethau i ddiwallu 
anghenion a aseswyd.  
  
Mae mentrau eraill yn cynnwys dull newydd o roi cymorth 'ymyl gofal' yn seiliedig ar 
Fodel Gogledd Swydd Efrog, Cynadledda Grwpiau Teuluol, a Chanolfan Adolygu i 
sicrhau bod teuluoedd yn cael y cymorth cywir ar yr adeg gywir.  
  
Cwestiwn Atodol - y Cynghorydd Thomson 
  
Fel aelod newydd, rwy'n ymwybodol iawn o'n rôl bwysig iawn fel Rhieni Corfforaethol 
ar draws yr Awdurdod ac edrychaf ymlaen at ddod i wybod mwy am y gwasanaethau 
a ddarparwn.   A allech chi ddweud ychydig mwy wrthym am sut y gallwn ni i gyd, fel 
cynghorwyr, ymgysylltu â Gofalwyr Maethu, gyda Llety â Chymorth a gyda Chartrefi 
Plant er mwyn sicrhau bod ein plant yn derbyn gofal yn y ffordd orau bosibl?  
  
Ateb – Cynghorydd Lister   
  
Credaf ei bod yn iawn nodi bod yr holl Aelodau yn y Siambr hon a'r rhai sy'n ymuno 
yn rhithwir yn Rhieni Corfforaethol i'r Plant sy’n Derbyn Gofal gan Gyngor Caerdydd 
p'un a yw hynny yn y ddinas neu mewn lleoliadau mwy priodol yn seiliedig ar 
anghenion unigol.  Hoffwn annog pob Aelod ar draws y Siambr, boed yn hen neu'n 
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newydd i gysylltu â mi fy hun, gyda'r Pwyllgor Rhianta Corfforaethol, gyda'r Pwyllgor 
Craffu Plant a Phobl Ifanc fel ein bod yn archwilio pa opsiynau sydd ar gael ac i fynd 
allan i ymweld â'r gwasanaethau hynny; clywed gan ein Gofalwyr Maeth; clywed gan 
ein plant a'n pobl ifanc i wneud yn siŵr mai'r gofal rydym yn ei ddarparu yw'r safon y 
byddem yn ei disgwyl i'n plant ein hunain.  
  
Cwestiwn – Cynghorydd Hopkins i'r Cynghorydd De'Ath  
  
A all yr aelod cabinet ddarparu gwybodaeth am y cynnydd a wnaed wrth asesu'r 
adborth manwl i'r ymgynghoriad ar y strategaeth bysiau a gynhaliwyd yr hydref 
diwethaf?  
  
Pryd allwn ni ddisgwyl i'r strategaeth ddrafft ddiweddaraf gael ei chyhoeddi mewn 
ymateb i'r ymgynghoriad?  
  
Ateb – Cynghorydd De'Ath  
  
Derbyniodd y Cyngor tua 3,000 o ymatebion i'r arolwg.  
  
Cadarnhaodd mwy na 40% o'r ymatebwyr eu bod yn teithio ar fws o leiaf unwaith yr 
wythnos.    
  
Pecyn Canol y Ddinas a phrisiau deniadol integredig oedd y gwelliannau pwysicaf a 
nodwyd.  
  
Roedd cynlluniau ymgysylltu pellach, a gafodd eu gohirio oherwydd yr Etholiadau 
Lleol.  
  
Bydd y Strategaeth Fysus ddrafft yn cael ei chyhoeddi tua diwedd y flwyddyn. 
  
Cwestiwn Atodol – y Cynghorydd Hopkins 
  
Byddwch yn ymwybodol rwy'n siŵr bod Datganiad y Cabinet a dderbyniodd y Cyngor 
llawn yn ôl ym mis Ionawr 2022 yn nodi y byddai canlyniadau'r ymgynghoriad yn 
llywio achosion busnes yn y dyfodol ar gyfer buddsoddi mewn gwelliannau ac 
ymyriadau rhwydwaith bysiau penodol ac yn wir rydych newydd gyfeirio at hynny.  A 
gaf i ei gymryd o'ch sicrwydd mewn ymateb i gwestiynau cynharach y bydd hyn yn 
cynnwys ymrwymiad i roi llawer mwy o flaenoriaeth i annog teithio ar fysiau ledled y 
ddinas a chyda Bws Caerdydd bydd yn cynnwys buddsoddi mewn gwasanaethau 
bysiau yn y rhannau hynny o'r ddinas fel Cyncoed a Lakeside sydd ar hyn o bryd yn 
cael eu gwasanaethu'n wael.  
  
Ateb – Cynghorydd De'Ath  
  
Rydym am weld cynifer o bobl â phosibl ar ein trafnidiaeth gyhoeddus ardderchog ac 
rwy'n awyddus yn bersonol i weld cymaint o wasanaethau â phosibl i breswylwyr a 
byddaf yn sicr yn rhoi eich barn ar ein trafodaethau wrth symud ymlaen.  
  
Cwestiwn – Cynghorydd Ali i'r Cynghorydd Thomas  
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Yn gynharach y mis hwn cyhoeddwyd rhybudd gwallus yn y Western Mail ar ran y 
cyngor hwn ynghylch gwaredu tir ym Mharc Hailey, Ystum Taf. A allai'r Arweinydd 
wneud datganiad clir ar y mater hwn?  
  
Ateb – y Cynghorydd Thomas 
  
Mae'r cyfeiriad yn yr hysbysiad gwaredu yn cynnig gwaredu tua 60,000 metr sgwâr o 
dir ym Mharc Hailey yn wir yn gamgymeriad anffodus, ac yn beth anffodus iawn.  
Rydym yn ymddiheuro ac yn cymryd cyfrifoldeb am hynny.   Rwy'n hapus i egluro 
nad yw'r Cyngor yn bwriadu gwaredu unrhyw dir ym Mharc Hailey, ond mae wedi bod 
yn ymchwilio i'r potensial i sicrhau buddsoddiad i uwchraddio'r ystafelloedd newid a 
gwella draenio'r caeau chwarae cyfagos oherwydd rydym yn teimlo'n gryf iawn bod 
ein parciau er mwyn mwynhau chwarae chwaraeon.  Yn benodol, mae'r Cyngor 
heddiw, rwy'n deall, wedi cyhoeddi hysbysiad i ymddiheuro am y camgymeriad a 
bydd nawr yn cynnal ymarferiad marchnad i wahodd ceisiadau gan glybiau 
chwaraeon a sefydliadau cymunedol i sicrhau buddsoddiad yn yr ystafelloedd newid 
a'r caeau ac rwy'n ddiolchgar am eich gwaith eich hun ac yn wir am eich cydweithiwr 
ward, y Cynghorydd Burke-Davies yn rhinwedd ei ward, felly, rwy'n ateb y cwestiwn 
heddiw ac am weithio i gael negeseuon eglurhad i'ch cymuned leol. 
  
Cwestiwn – Cynghorydd Jamie Green ar ran y Cynghorydd Carr i'r Cynghorydd 
Thorne  
  
Rwy'n croesawu'r newyddion bod nifer yr ymwelwyr sy'n ymweld â'r Ganolfan a'r 
llyfrgell yn gwella a'n bod yn dechrau dychwelyd i lefelau cyn Covid.  Yn ystod y 
blynyddoedd diwethaf, mae ein llyfrgell leol wedi cael ei thrawsnewid diolch i 
fuddsoddiad gan y cyngor hwn yn Ganolfan Gymunedol sy'n cael ei chroesawu'n 
fawr gan drigolion lleol.  A allwch chi nodi unrhyw gynlluniau i hyrwyddo'r adnodd 
newydd gwych hwn ymhellach i'r gymuned leol?  
  
Ateb - y Cynghorydd Thorne 
  
Fel yr ydych eisoes wedi'i amlinellu, mae'n galonogol iawn bod cwsmeriaid yn 
mwynhau ein cyfleuster Hyb sydd newydd ei adnewyddu yn yr Eglwys Newydd.  
Mae'r gwelliannau wedi cynnwys gosod toiledau hygyrch, ystafelloedd cymunedol 
newydd a gwelliannau pellach i adeiladau, sydd wedi creu amgylchedd cynnes a 
chroesawgar i'r gymuned leol.  
  
Rwy'n hapus i ddweud bod adborth cadarnhaol iawn wedi bod gan ddefnyddwyr 
gwasanaeth.  
  
Mae'r Ganolfan a'r Gwasanaeth Llyfrgell wrthi'n ehangu'r ystod o ddigwyddiadau 
sydd ar gael i oedolion a phlant.  Bydd y gweithgareddau hyn yn cael eu hyrwyddo'n 
eang gan ddefnyddio'r holl lwybrau hyrwyddo digidol, gan gynnwys cyfryngau 
cymdeithasol a'r we.  Bydd gwybodaeth hefyd yn cael ei rhannu drwy ddulliau nad 
ydynt yn ddigidol, megis posteri mewn siopau a busnesau lleol a thrwy sianeli 
dosbarthu ein partneriaid.  Bydd hyn yn sicrhau bod cynifer o grwpiau â phosibl yn 
cael gwybod am yr ystod eang iawn o weithgareddau sydd ar gael iddynt gymryd 
rhan ynddynt.  
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Bydd Swyddogion Cynhwysiant Cymunedol hefyd yn gweithio i hyrwyddo'r defnydd 
o'r Hwb fel lleoliad ar gyfer grwpiau cymunedol hunangynhaliol a chydweithio ar 
ddarparu gweithgareddau a digwyddiadau i'r gymuned leol eu mwynhau.  
  
Cwestiwn Atodol – y Cynghorydd Green 
  
A gaf i ddweud ei bod yn wych gweld buddsoddiad gan y Cyngor Llafur hwn yn yr 
Eglwys Newydd ac efallai mai un o’r rhesymau pam llwyddom drechu bob un o’r 
pedwar Torïaid ym mis Mai, ond y cwestiwn dilynol gan fy nghyd-Aelod yw – a 
fyddech yn ymuno â mi i longyfarch y gwirfoddolwyr yn y llyfrgell yn yr Eglwys 
Newydd, am wneud y mwyaf o gyfleoedd o fewn ein cymuned leol ac yn enwedig yr 
wythnos hon trwy gynnal Taith Gerdded Hanes, yr oeddwn yn bersonol yn ei 
mynychu a thua 100 o bobl eraill.  A wnewch chi ymuno â ni i'w llongyfarch a'r holl 
waith anhygoel y maent yn ei wneud?  
  
Ateb - y Cynghorydd Thorne 
  
Yn sicr, byddwn i a minnau wedi cwrdd â [ ] nifer o weithiau yn enwedig pan oeddem 
yn ystyried y cynigion ac ymgynghori.   Fe wnaethon nhw waith anhygoel, cynnal 
digwyddiadau anhygoel hyd yn oed cyn i ni eu cyflwyno.  Maen nhw'n gwneud gwaith 
ardderchog ac rwy'n ddiolchgar iawn eu bod i gyd yn gweithio gyda'i gilydd yn dda ac 
mae'n darparu gwasanaethau lleol llawer gwell pan fyddwn ni i gyd yn gweithio 
gyda'n gilydd.   
  
Cwestiwn – Cynghorydd Henshaw i'r Cynghorydd Merry   
  
Roeddwn wrth fy modd yn dysgu am fuddugoliaeth Ysgol Uwchradd Willows dros 
Ysgolion eraill Caerdydd yn her Debate Mate, a drefnwyd gan ein Hymrwymiad 
Caerdydd ac a gefnogwyd gan FinTech Wales. A wnewch chi ymuno â mi i 
longyfarch y disgyblion yn Willows, ac a allech chi nodi'r cynlluniau ar gyfer 
digwyddiadau Addewid Caerdydd yn y dyfodol yr haf hwn? 
  
Ateb - y Cynghorydd Merry 
  
Ie, byddwn yn falch iawn o ymuno â chi i longyfarch y tîm o Ysgol Uwchradd Willows 
i ennill y Cwpan Debate Mate cyntaf yng Nghymru, sy'n dod yn dipyn o arfer i 
Willows. 
  
Roedd rownd derfynol yr wythnos ddiwethaf yn Stadiwm Principality yn nodi diwedd 
rhaglen 12 wythnos, yn cynnwys wyth ysgol yng Nghaerdydd, i ddatblygu sgiliau a 
gwybodaeth disgyblion o'r sector FinTech.  
  
Mae wedi bod yn daith ryfeddol i'r holl ddisgyblion dan sylw a'n nod yw ailadrodd y 
rhaglen o fewn sector twf arall y flwyddyn nesaf.  Enghraifft arall o'n gwaith 
partneriaeth yn Addewid Caerdydd gyda Busnesau. 
  
Bydd Tîm Addewid Caerdydd yn gweithio gyda'r Gwasanaeth Ieuenctid i 
ganolbwyntio ar bontio'r haf i ddisgyblion sy'n gadael Blwyddyn 11 yn ystod yr 
wythnosau nesaf. 
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Mae amrywiaeth o waith arall yn mynd rhagddo, gan gynnwys prosiectau a 
digwyddiadau sy'n cynnwys sector creadigol y ddinas, Tîm Caerdydd Un Blaned, 
Fforymau Busnes Ysgolion a Heddlu De Cymru.  
  
Yn yr hydref, bydd tîm Ymrwymiad Caerdydd hefyd yn ymestyn y rhaglen Wythnos 
Agored Eich Llygaid hynod lwyddiannus i gynnwys disgyblion Blynyddoedd Cynnar.  
Sylwaf hefyd y bydd Ysgol Glan Morfa yn rhedeg prosiect RhCGY yr haf hwn, felly os 
hoffech ymweld gallwn hyd yn oed edrych ar eu hiard ysgol llawn bwyd newydd sbon 
gyda'n gilydd, rwy'n siŵr y gellir trefnu hynny. 
  
 
28 :   MATERION BRYS  
 
Nid oedd unrhyw faterion brys. 
 
29 :   AELODAETH Y PWYLLGOR  
 
I dderbyn enwebiadau a gwneud penodiadau i swyddi gwag pwyllgorau cyfredol fel y 
nodir yn yr adroddiad ac yn unol â'r dyraniad cymeradwy o seddi a dymuniadau 
grwpiau gwleidyddol.  
  
PENDERFYNWYD:  
  
bod y Cyngor yn CYTUNO i benodi i'r swyddi gwag ar y Pwyllgorau yn unol â'r 
dyraniad cymeradwy o seddi a dymuniadau’r grwpiau gwleidyddol fel y nodir yn yr 
Adroddiad ac ar y Daflen Ddiwygio. 
 
30 :   PENODI CYNRYCHIOLWYR CYNGOR I GYRFF ALLANOL  
 
Enwebu a phenodi Aelodau i gyrff allanol statudol ac anstatudol sy'n ofynnol bob 
blwyddyn.  
  
PENDERFYNWYD:  
  
bod y Cyngor yn CYTUNO i gymeradwyo penodiadau i gyrff allanol fel y'u rhestrir ar 
y Daflen Ddiwygio. 
 
31 :   PENODI LLYWODRAETHWYR AWDURDODAU LLEOL I GYRFF 

LLYWODRAETHU YSGOLION  
 
Penodi Llywodraethwyr Ysgolion yr Awdurdod Lleol i lenwi swyddi gwag.  
  
PENDERFYNWYD:  
  
Bod y Cyngor yn CYTUNO i gymeradwyo penodiadau newydd Llywodraethwyr yr 
Awdurdod Lleol i gyrff llywodraethu ysgolion fel y nodir yn Nhaflen Ddiwygio'r Cyngor, 
pob un am dymor o 4 blynedd o ddyddiad y penodiad, yn unol ag argymhellion Panel 
Llywodraethwyr yr Awdurdod Lleol. 
 
32 :   ATODLEN TALU AELODAU 2022-23  



Cyngor Dinas a Sir Caerdydd 
Dydd Iau, 30 Mehefin 2022 

25 
 
 
Cymeradwyo, yn unol â phenderfyniadau Panel Annibynnol Cymru ar 
Gydnabyddiaeth Ariannol, ei Rhestr Tâl Aelodau 2022-2023.  
  
PENDERFYNWYD: 
  
CYTUNODD y Cyngor i’r canlynol:  
  
(i)            Cymeradwyo Rhestr Taliadau Aelodau 2022 – 203 fel y nodir yn Atodiad A i'r 

adroddiad hwn; a   
  

(ii) Awdurdodi'r Swyddog Monitro i ddiweddaru'r Cyfansoddiad ac i wneud unrhyw fân 
ddiwygiadau i Amserlen Taliadau 2022-2023 o bryd i'w gilydd yn ystod blwyddyn y 
Cyngor, er mwyn adlewyrchu unrhyw newidiadau yn aelodaeth y Cyngor, y Cabinet 
neu'r Pwyllgorau, neu o ganlyniad i unrhyw Adroddiadau Atodol a gyhoeddwyd gan 
Banel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol. 
 
33 :   PENDERFYNIAD SWYDDOG RHIF 40  
 
PENDERFYNWYD: 
  
CYTUNODD y Cyngor i nodi'r Penderfyniad Swyddog brys - 40 
 
34 :   CWESTIYNAU YSGRIFENEDIG  
 
Yn unol â Rheol 17 (f) Gweithdrefn y Cyngor, caiff y Cwestiynau Ysgrifenedig a 
dderbyniwyd i’w hystyried, a’r ymateb iddynt, eu cynnwys yn gofnod yng nghofnodion 
y cyfarfod. 
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